



ที่ มค ๐๐๑๗.๓/ว ๑๗๖๐

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
มค ๔๔๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๐

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (ท)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด
นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประธานชมรมธนาคาร
หัวหน้าสถานีวิทยุ สวท.มค., ร.ด. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจำจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยในการจัดประชุม
คณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. การเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอที่ประชุม ขอให้สรุปรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด
ในวาระ ส่งให้สำนักงานจังหวัด จำนวน ๑๗๐ ชุด โดยใช้กระดาษ A ๔ หรือหากประสงค์จะนำเสนอด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คัดลอกไฟล์ในรูปแบบ CD และส่งให้สำนักงานจังหวัดภายในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ถ้ากรณีแจ้งเพื่อทราบทั่วไปที่สามารถแจ้งเวียนได้ให้ดำเนินการ
โดยไม่ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อประหยัดเวลา

๒. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญในการเข้าประชุม หากไม่ติดราชการที่สำคัญ
ควรเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

๓. กรณีที่มีการแต่งตั้งย้ายหัวหน้าส่วนราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่ ขอให้แจ้งสำนักงาน
จังหวัดทราบพร้อมส่งรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว เพื่อเป็นข้อมูลแนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบ

๔. สำหรับการประชุมประจำเดือนนี้ ให้ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร แต่งกายชุดปฏิบัติ
ราชการสีกาก็คอพับแขนยาว ส่วนภาคเอกชนแต่งกายสุภาพ

๕. กรณีส่วนราชการ หน่วยงานที่มีเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งของที่จะแจกจ่ายในที่ประชุม
ประจำเดือน ขอให้ดำเนินการผลิตเอกสารหรือเตรียมสิ่งของนำไปจัดวางในที่ประชุมก่อนวันกำหนด
ประชุม ๑ วัน โดยประสานงานกับสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม


/๖. หากส่วนราชการ...

๖. หากส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใด มีความเห็นในการจะเสนอให้มีการปรับปรุง การประชุมเป็นประการใด ขอให้เสนอข้อคิดเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยผ่านสำนักงานจังหวัด มหาสารคาม

สำหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ได้ลงในเว็บไซต์จังหวัดมหาสารคาม WWW.mahasarakham.go.th (เอกสารดาวน์โหลด) เพื่อพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมแล้ว หากมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม) ทราบเพื่อจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสน่ห์ นนทะโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๕๖

โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๖๒๔

มท. ๔๑๗๒๑

